

**ปตท.ติดอันดับ 2 ของโลกในหมวดพลังงานด้านองค์กรอนุรักษ์
โดยเป็นบริษัทแห่งเดียวในไทยติดโผองค์กรอนุรักษ์ของนิวส์วีค 2015**

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ปตท.ได้รับเกียรติเป็นบริษัทเพียงแห่งเดียวในไทยที่ได้รับการพิจารณาจัดอันดับเป็น 1 ใน 500 องค์กรอนุรักษ์ของโลกประจำปีนี้ และนับเป็นการติดอันดับเป็นปีที่ 3 อีกด้วย

ดร.ไพรินทร์ กล่าวว่า นิตยสารนิวส์วีค และ บริษัทคอร์ปอเรทไทม์แคปิตอล ซึ่งร่วมกันจัดทำโครงการจัดอันดับองค์กรอนุรักษ์เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ โครงการ นิวส์วีค กรีน แร็งกิ้ง 2015 (Newsweek Green Rankings 2015) ได้ประกาศผลการจัดอันดับ โดยการพิจารณาในปีนี้เป็นปี 2014 ซึ่งปี 2015 นี้ ปตท. ติดอยู่ในอันดับที่ 111 ซึ่งเป็นอันดับที่ดีขึ้นจากอันดับ 136 เมื่อปี 2014

เกณฑ์การจัดอันดับประกอบด้วยตัวชี้วัดสำคัญ 8 ประการ ได้แก่ สัดส่วนรายได้ต่อการใช้พลังงาน สัดส่วนรายได้ต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สัดส่วนรายได้ต่อการใช้น้ำ สัดส่วนรายได้ต่อการปล่อยของเสียหรือการลดของเสียจากการนำกลับไปใช้ใหม่ สัดส่วนรายได้ที่มาจากผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเชื่อมโยงระหว่างผลตอบแทนผู้บริหารองค์กรต่อเป้าหมายการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ที่ประสบความสำเร็จ ความมุ่งมั่นของบอร์ดที่นำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรควบคู่กับการให้ความสำคัญต่อเรื่องสิ่งแวดล้อม และการทวนสอบข้อมูลผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยบุคคลที่สาม

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาจัดอันดับองค์กรสีเขียวระดับโลก หรือ Newsweek World's Greenest Companies ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ

ดร.ไพรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กลุ่ม ปตท.ยังคงเดินหน้าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โครงการควบคุมและลดการรั่วไหลของก๊าซมีเทน โครงการการพัฒนาแผนรณรงค์การใช้หญ้าแฝก โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี โครงการป่าในกรุง และ โครงการจัดตั้งสถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นต้น

ราชบุรีโฮลดิ้งจับมือป่าชุมชนบ้านลานคาผู้ภัยแล้ง สร้างเพิ่มฝายชะลอน้ำรักษาความชุ่มชื้นระบบนิเวศของป่า
ในโครงการ “15 ฝาย 15 ปี ราชบุรีโฮลดิ้ง”



บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับจิตอาสาบริษัท ชาวชุมชนจากป่าชุมชนบ้านลานคา และน้องๆอาสาสมัครจากโรงเรียนบ้าน หินสี จังหวัดราชบุรี ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำในกิจกรรม "ยกหิน ตอกไม้ สร้างฝายชะลอน้ำ" ภายใต้โครงการ “15 ฝาย 15 ปี ราชบุรีโฮลดิ้ง” ในพื้นที่ ป่าชุมชนบ้านลานคา ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นป่า ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งป่าชุมชนจังหวัดราชบุรี และโครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ เพื่อ ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และโอกาสครบรอบ 15 ปีวันก่อตั้งของบริษัทฯ

ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้ที่

csrclub@lca.or.th